

กิติกรรมประกาศ

หน้านี้ข้าพเจ้าเล็งที่จะเขียนไว้ตั้งแต่ทำสารนิพนธ์ยังไม่เสร็จ แต่ภายหลังข้าพเจ้ากลับคิดว่าทำเสร็จแล้วค่อยเขียนน่าจะเรียบร้อยมากกว่าหลายเท่านี้ เพราะความเอื้อละเหยของข้าพเจ้าโดยแท้ ทำให้ต้องส่งงานในช่วงอาทิตย์สุดท้ายพอดี เรียกว่า "ไฟไม่ลน เครื่องก็ไม่เดิน" ยิ่งไงยิ่งงั้น ซึ่งถ้าไม่ได้บุคคลเหล่านี้สารนิพนธ์ของข้าพเจ้าคงจะไม่สมบูรณ์เป็นแน่

ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณในความเมตตาของ อ.ชวลิต ปัญญาลักษณ์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งยังให้คำแนะนำที่ดีหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและเนื้อหา จนสารนิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงออกมาได้ อาจารย์เป็นคนตรวจงานเร็วและละเอียดมาก ข้าพเจ้าจึงภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้อาจารย์มาเป็นทั้งที่ปรึกษาและเป็นกรรมการสารนิพนธ์

รองลงมาคือพี่เซต (คุณก่อกเซต จันทเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ) ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ฝึกงานที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ THE NATION รวมทั้งพี่ยุทธ (คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา บรรณาธิการ) พี่แดง พี่ปรีชา ที่ช่วยให้ข้อมูลต่าง ๆ จนทำให้สารนิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งการมอบหมายงานให้ข้าพเจ้าทำตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการสัมมนา การตรวจเช็คข้อมูลจากแหล่งข่าว ข่าวไฟไหม้ เรือล่ม และอื่น ๆ จนข้าพเจ้าสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่างาน "ผู้สื่อข่าว" นั้นแท้ที่จริงเป็นเช่นใด

ขอบคุณพี่ ๆ นักข่าวที่คอยสั่งสอนและให้ความรู้ในขณะที่ข้าพเจ้าฝึกงาน ขอบใจเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่คอยได้ถามว่า "เมื่อไหร่จะเสร็จ" "ทำไปไหนแล้ว" และ "จะส่งทันไหม" จนกลายเป็นคำถามติดปากที่เจอหน้ากันที่ไรก็ถามกันทุกครั้ง เสมือนหนึ่งเป็นคำทักทาย

และที่ลืมเสียไม่ได้ ขอขอบคุณพี่สาวที่แสนต์ที่พิมพ์เนื้อหาสารนิพนธ์และร่วมเป็นเตี๊อดเป็นร้อนสรรหาโปรแกรมต่าง ๆ ให้ข้าพเจ้าหัดใช้ เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณพิเศษแต่บิดา-มารดา ผู้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ศึกษาถึงระดับปริญญาตรี

ท้ายที่สุดนี้ สำหรับผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้น แม้ว่าข้าพเจ้าจะให้ความระมัดระวังและไม่มีเจตนาให้เกิดขึ้นก็ตาม ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว ส่วนคุณงามความดีหรือประโยชน์ที่ผู้อ่านได้รับนั้น ข้าพเจ้าขอมอบให้แก่บุคคลที่ได้เอ่ยนามไปแล้วหรือยังไม่ได้เอ่ยก็ตาม เพราะความดีของพวกเขาเป็นแรงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าทำงานอันนี้ได้สำเร็จ (นอกเหนือจากกำหนดส่ง) ขอขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจ

กาญจนา กาญจนทวี

10 พฤษภาคม 2537

สำนักหอสมุด